



VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Văn Phòng Trung Ương

2530 Berryessa Rd. #234, San Jose CA 95132, USA • (408) 347-8830 • lienlac@Viettan.org

Thông Báo

Chiến Dịch Đấu Tranh Trên Toàn Thế Giới Cho Các Nhà Dân Chủ Việt Nam

Như chúng tôi đã khản báo vào tháng 11 năm 2006, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang có mưu toan đàn áp các nhà dân chủ tại quốc nội sau khi họ đạt được một số mục tiêu như gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), tổ chức Hội Nghị APEC tại Hà Nội, đạt quy chế Quan Hệ Thương Mãi Bình Thường Vĩnh Viễn (PNTR) với Hoa Kỳ, và rút được tên khỏi danh sách Các Nước Cần Quan Ngại (CPC).

Chỉ hơn hai tháng sau, lợi dụng những ngày linh thiêng đầu năm Đinh Hợi 2007, công an cộng sản Việt Nam đã khởi động chiến dịch khủng bố nêu trên bằng việc tấn công vào các nhà dân chủ tại Huế, mà trọng tâm là linh mục Nguyễn Văn Lý. Đây là một kế hoạch có tính toán từ lâu của chế độ. Do đó, nếu không có những hành động phản đối khắp nơi và gấp rút vận động mọi loại áp suất lên bạo quyền Hà Nội, chiến dịch đàn áp vừa khởi động này chắc chắn sẽ lan ra toàn bộ các nhà dân chủ tại quốc nội.

Cùng lúc đó, một số nhà dân chủ khác đang bị suy hoại sức khỏe rất trầm trọng trong lao tù như ông Nguyễn Vũ Bình, hay bị đem đi mất tích hoặc giam cầm như các ông Hồng Trung, Huỳnh Việt Lang, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Quang, Trương Quốc Huy, Trần Quốc Hiền, Vũ Hoàng Hải, Phạm Bá Hải, v.v...

Trước tình hình nghiêm trọng này, các cơ sở Đảng Việt Tân sẽ phát động chiến dịch Đấu Tranh cho Các Nhà Dân Chủ Việt Nam, và ngay trước mắt gấp rút dồn mọi nỗ lực tổ chức nhiều cuộc biểu tình, tuyệt thực trên toàn cầu vào hai đợt 3-4 tháng 3 và 10-11 tháng 3, năm 2007.

Vì những nhà dân chủ đang can đảm đối diện với cả guồng máy hung bạo của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, vì tương lai của công cuộc đấu tranh chung cho tự do và nhân quyền trên đất nước, vì mục tiêu chấm dứt những tháng ngày đen tối trên dân tộc, chúng tôi tha thiết kính mời quý đoàn thể và mọi người, mọi giới cùng chung vai đứng ra tổ chức hoặc nhiệt tình tham gia chiến dịch đấu tranh này.

Ngày 26 tháng 2 năm 2007

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG